

ประจำวันที 19 - 25 ธันวาคม 2555

“พาณิชย์” หักผู้ส่งออก-โรงสีเคลียร์ปัญหาซื้อขายข้าวหอมมะลิล่าช้า

นางวัชรวิญญู วัฒนกุล ตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการระบายข้าวหอมมะลิ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 ว่า ได้มีการสอบถามถึงปัญหาในการส่งมอบข้าวหอมมะลิล่าช้าไปยังโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากมีข่าวว่ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ส่งออกเพิ่มขึ้นตันละ 1,500 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ผู้ส่งออกและโรงสีต้องเจรจาตกลงกันเอง หากผู้ส่งออกต้องการข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มจากปกติที่โรงสีส่งมอบข้าวเข้าโกดังของรัฐที่เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ซึ่งคาดว่าจะตกลงกันได้ และเริ่มเซ็นสัญญากับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายในสัปดาห์นี้

ทั้งนี้ มติคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวเมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบแนวทางการจำหน่ายข้าวหอมมะลิตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 เพื่อให้ข้าวหอมมะลิฤดูใหม่เข้าสู่ตลาดส่งออกโดยเร็ว ซึ่งผู้ส่งออกสามารถซื้อข้าวโดยตรงจากโรงสี (Ex-milled) ที่จะเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการจับคู่กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 90 ราย ปริมาณข้าวหอมมะลิล็อตแรกรวม 2.43 แสนตันจากทั้งหมด 7 แสนตัน และมีผู้ส่งออกเสนอซื้อเข้ามา 27 ราย

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดพบว่าได้มีการอนุมัติจำหน่ายข้าวหอมมะลิตามที่กรมการค้าต่างประเทศได้รับการยืนยันจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพียง 1.43 แสนตัน เนื่องจากมีโรงสีขอถอนตัว 22 ราย โดยอ้างว่าไม่สามารถรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกรเพื่อสีแปรสภาพส่งมอบให้ผู้ส่งออกได้ตามปริมาณที่กำหนด และโรงสีบางแห่งต้องการสีแปรสภาพเข้าโกดังกลางเนื่องจากได้ประโยชน์จากโครงการมากกว่า

สำหรับผู้ส่งออกและโรงสีที่สามารถเจรจาตกลงราคาและปริมาณรับซื้อข้าวหอมมะลิกันได้แล้ว คาดว่าน่าจะเริ่มทยอยวางเงินค้ำประกัน 5% กับกรมการค้าต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.เป็นต้นไป

ที่มา ASTV ผู้จัดการรายวัน

ส่งออกข้าวไทยปีมะเส็งโคมา

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย วิเคราะห์การส่งออกข้าวของไทยในปี 2556 ที่กำลังจะมาถึงผ่าน "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า คาดการแข่งขันจะทวีความรุนแรงมากกว่าปี 2555 และการส่งออกข้าวของไทยจะตกที่หนึ่งลำบากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในด้านผลผลิตโดยรวมของโลกในปี 2556 คาดจะไม่ลดลงจากปีนี้ (กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกาได้ประเมินสรุปผลผลิตข้าวสารรวมทั่วโลกปีการผลิต 2255/56 จะมีผลผลิตรวม 465.10 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554/55 ประมาณ 0.23 ล้านตัน) โดยในส่วนผลผลิตข้าวอินเดียว่าที่แชมป์ส่งออกข้าวโลกคนใหม่ในปีการผลิต 2555/56 คาดจะมีผลผลิตประมาณ 100 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยจากปีการผลิต 2554/55 ที่มีผลผลิต 104 ล้านตันข้าวสาร ทำให้ยังมีข้าวราคาถูกลงออกมาแข่งขันในตลาดได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ส่วนเวียดนามอีกหนึ่งคู่แข่งสำคัญ คาดผลผลิตปี 2555/56 จะดีขึ้น โดยจะมีผลผลิตข้าว 26.88 ล้านตันข้าวสาร จากปีการผลิต 2554/55 มีผลผลิต 26.75 ล้านตันข้าวสาร ทำให้มีข้าวส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะที่จีนหนึ่งในผู้นำเข้าข้าวจากไทย คาดผลผลิตปีการผลิต 2555/56 จะเพิ่มขึ้นเป็น 143 ล้านตันข้าวสาร จากปีการผลิต 2554/55 มีผลผลิต 140.70 ล้านตัน จะมีผลต่อการนำเข้าข้าวที่ลดลง

จากผลผลิตข้าวโดยรวมของโลกในปีการผลิต 2555/56 ที่เพิ่มขึ้น และผลผลิตข้าวของประเทศคู่แข่งขนส่งออกรายสำคัญที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่มาก ประกอบกับต้นทุนและราคาส่งออกข้าวของไทยสูงกว่าคู่แข่งขนส่งทุกประเทศ เนื่องมาจากโครงการรับจำนำข้าวราคาสูงของรัฐบาล เบื้องต้นคาดการณ์ส่งออกข้าวของไทย(ข้าวเอกชน)ในปีหน้าจะส่งออกได้ราว 6-6.5 ล้านตัน จากปี 2555 คาดจะส่งออกได้กว่า 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.5 ล้านตัน (ดูตารางประกอบ) เป็นผลพวงจากในเดือนกันยายน-ตุลาคมที่ผ่านมาผู้นำเข้าข้าวจากไนจีเรียได้มาสั่งซื้อข้าวไทย(ข้าวหนึ่ง) เพื่อเลี้ยงภาชีนำเข้าข้าวที่รัฐบาลไนจีเรียประกาศจะขึ้นภาชีนำเข้าในต้นปีหน้า

อย่างไรก็ดีจากสต็อกข้าวสารของรัฐบาลทั้งข้าวเก่า และข้าวใหม่ฤดูการผลิต 2555/56 ที่รับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 และสี่แปรสภาพแล้วคาดว่าจะมีปริมาณรวมกัน 13-14 ล้านตัน เนื่องจากยังไม่มีส่งออกแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีจริงตามที่กระทรวงพาณิชย์ระบุไว้ 7.3 ล้านตัน ไม่รวมผลผลิตอีกราว 10-12 ล้านตัน เมื่อสิ้นสุดโครงการรับจำนำ(30 กันยายน 2556) สิ่งและผู้ส่งออกข้าวไทยรวมถึงประเทศคู่แข่งจับตามองคือรัฐบาลจะทยอยข้าวในราคาต่ำหรือใกล้เคียงกับราคาตลาดออกมา เพื่อนำเงินไปใช้หมุนเวียนโครงการรับจำนำ รวมถึงแก้ปัญหาโกดังจัดเก็บไม่เพียงพอหรือไม่ ซึ่งหากมีการระบายจริงแม้รัฐอาจจะขาดทุนมาก แต่จะช่วยให้ตัวเลขการส่งออกข้าวในปี 2556 เพิ่มขึ้น โดยรวมกับข้าวเอกชนอาจจะเพิ่มเป็น 7.5-8 ล้านตัน (ปัจจุบันราคาข้าวขาว 5% ในตลาดโลกเฉลี่ยตันละ 440-450 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน แต่จากโครงการรับจำนำรัฐบาล 1.5 หมื่นบาทต่อตัน แปลงเป็นราคาข้าวสารส่งออกเอฟโอบีอยู่ที่ตันละ 800 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนข้าวขาว 5% ณ ปลายเดือนธันวาคมไทยขายเฉลี่ย 585 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน)

"จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวของเวียดนาม ปีหน้าการแข่งขันส่งออกข้าวจะรุนแรงกว่าปีนี้ ที่เขาห่วงคือ เกรงว่ารัฐบาลไทยจะดัมพ์ราคาขายเพื่อระบายสต็อกในราคาถูกอาจทำให้เขามีปัญหาเพราะเวลานี้เขาก็ลดราคาแข่งขันกับอินเดียอยู่แล้ว (ล่าสุดเวียดนามปรับลดราคาข้าวขาว 5% มาอยู่ที่ระดับ 405-410 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันต่ำสุดในตลาด) แต่หากรัฐบาลไม่เทสต็อกเก่าออกมาขนาดส่งออกข้าวไทยในปีหน้าไม่น่าต่างจากปีนี้ และคงถูกแขวนอยู่ข้างบน เพราะราคาสูงกว่าชาวบ้านมาก นอกจากนี้ยังมีเมียนมาร์เป็นคู่แข่งมาแรง ผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ราคาข้าวขาว 5% เพียง 390 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ถูกกว่าเวียดนามและอินเดียที่ขายประมาณ 420-430 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน"

ตำแหน่งข้าวจากผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิ ได้แสดงความเป็นห่วงต่ออนาคตการส่งออกข้าวหอมมะลิข้าวราคาสูงของไทยว่า ในปี 2556 ข้าวหอมเวียดนามที่ราคาถูกกว่า จะตีตลาดแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยไปได้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทั้งฮ่องกง สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือ สหภาพยุโรป โดยในปี 2555 คาดเวียดนามจะส่งออกข้าวหอมได้เกือบ 7 แสนตัน จากช่วง 5 ปีที่ผ่านมาส่งออกได้ระดับหมื่นตัน ซึ่งในปี 2556 เวียดนามตั้งเป้าส่งออกข้าวหอม 8 แสน-1 ล้านตัน หมายความว่าข้าวทุกเมล็ดที่เขาส่งออกได้เพิ่มเราจะส่งออกได้ลดลง

"เวลานี้ตลาดข้าวหอมมะลิระดับกลาง เช่นขายให้กับกลุ่มภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาล เราเสียไปให้เวียดนามเกือบหมดแล้ว ยกเว้นข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมที่ขายให้กับระดับเศรษฐีซึ่งซื้อจากไทย ในปีนี้การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยจะลดลงประมาณ 10% จาก ปี 2554 ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิ 2.3 ล้านตัน แต่เชื่อปีหน้าจะดริบป่อย่างรุนแรง"

รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า ราคาข้าวในตลาดโลกช่วงครึ่งแรกของปี 2556 จะทรงตัว เพราะสต็อกข้าวที่รัฐบาลไทยแบกไว้ทั้งข้าวเก่าและข้าวใหม่ในเวลานี้เกิน 12 ล้านตัน ทำให้ประเทศผู้นำเข้าไม่จำเป็นต้องเร่งซื้อ ส่วนประเทศจีนที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู)ซื้อข้าวจากไทยไว้ ในแต่ละปีจะซื้อข้าวจากทั่วโลกไม่มากโดยปี 2554 จีนนำเข้า 5 แสนตัน ส่วนประเทศผู้นำเข้าอื่นๆ มีแนวโน้มจะลดการนำเข้าและหันมาเพิ่มผลผลิตในประเทศทดแทนการนำเข้ามากขึ้น ยิ่งทำให้ตลาดข้าวไทยสาหัสกว่าปี 2555

"ในปีหน้าคงต้องลุ้นปาฏิหาริย์ เกิดภัยพิบัติประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกจะเป็นตัวช่วยทำให้ราคาข้าวขยับขึ้นได้ แต่อีกด้านหนึ่งเวียดนามจะหันไปแข่งขันด้านราคากับอินเดียปล่อยให้ไทยอยู่โดดเดี่ยว และปีหน้าต้องจับตาเมียนมาร์ คาดจะมีข้าวออกมาขายในตลาดโลก 1-2 ล้านตัน จากปริมาณการค้าข้าวโลกในปีหน้าจะมากกว่า 35 ล้านตัน"

รศ.ดร.สมพร กล่าวย่ำว่า สถานการณ์ข้าวไทยปีหน้าลำบากสุด และประเภทข้าวที่มีความเสี่ยงจะสูญเสียดตลาดไปเลยภายใน 1-2 ปีข้างหน้า ได้แก่ ข้าวหนึ่ง เพราะราคาข้าวสูง ทำให้เอกชนต้องไปแย่งซื้อข้าวกับรัฐบาล ทำให้ต้นทุนและราคาสูงกว่าบราซิล อูรุกวัย และประเทศในแถบลาตินอเมริกาบางประเทศที่หันมาเป็นคู่แข่งข้าวหนึ่งของไทยอย่างเต็มตัวแล้วในเวลานี้ โดยราคาข้าวหนึ่งต่ำกว่าไทย 40-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ดึงดูดให้ลูกค้าทวีปแอฟริกาหันไปซื้อข้าวจากคู่แข่งมากขึ้น

นายเกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์ ประธานบริหาร บริษัทโนโวลอะกรีเทรต (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในอนาคตผู้ส่งออกไทยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับราคาข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น ส่วนตัวเห็นด้วยในการช่วยเหลือชาวนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในขณะที่ผู้ส่งออกเองจะต้องผันตัวเป็นผู้ค้าหรือเทรดดิ้งที่ไม่เจาะจงว่าต้องซื้อข้าวไทยเพื่อส่งออกเหมือนที่ผ่านมา แต่อาจเลือกซื้อข้าวจากเวียดนามที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ถูกกว่าส่งออกแทน รวมทั้งการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพสูง

ด้านนายจิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด กล่าวว่าอนาคตราคาข้าวไทยจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีทางลดลงอย่างแน่นอนเพราะเป็นนโยบายทางการเมือง หากรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแล้วทำราคาข้าวลดลงก็จะเกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้น ดังนั้นประเทศไทยต้องชัดเจนในการทำตลาดส่งออกโดยต้องเน้นตลาดข้าวระดับบน แต่สำหรับข้าวขาวอาจต้องพิจารณาลดการส่งออกเพราะขณะนี้เราสูญเสียดตลาดไปแล้ว 60-70% ซึ่งเห็นด้วยกับการผันตัวไปเป็นผู้ค้าหรือเทรดดิ้ง

อนึ่ง การส่งออกข้าวของไทยในปี 2555 ได้หดตัวอย่างรุนแรง โดยสถิติช่วง 11 เดือนแรกปี 2555 (ม.ค.-พ.ย.) ส่งออกแล้ว 6.4 ล้านตัน ลดลงจาก 10.1 ล้านตันของช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หรือลดลง 36.7% ส่วนด้านมูลค่ามีมูลค่าส่งออก 1.35 แสนล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีมูลค่า 1.78 แสนล้านบาท หรือลดลง 24.3%

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

“ฟิทซ์” ห่วงจำหน่ายข้าวกระทบฐานะคลัง สศค.ยันขาดทุนจیبจیب 7.6 หมื่นล้าน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2554/2555 ว่าจะขาดทุน 76,377 ล้านบาทให้บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้ง จำกัด รับทราบเพื่อเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจ ฐานการเงิน และการคลัง รวมถึงผลกระทบจากนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาการประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในช่วงต้นปีหน้า คาดว่าจะได้ปรับอันดับขึ้น

นายสมชัยกล่าวว่า ปีการผลิตปี 2554/55 มีข้าวเข้าโครงการทั้งสิ้น 21.6 ล้านตัน และเป็นต้นทุนจากการรับจำนำ 335,968 ล้านบาท บวกต้นทุนทางการเงิน 16,613 ล้านบาท บวกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 22,276 ล้านบาท รวมเป็นต้นทุนทั้งสิ้น 374,877 ล้านบาท หากขายได้ใน 1 ปี ตามราคาตลาดจะมีรายได้รวม 294,480 ล้านบาท คิดเป็นผลขาดทุน 76,377 ล้านบาท ไม่ได้สูงถึง 1-2 แสนล้านบาท ตามที่มีการประมาณกัน และต้นทุนต่างๆ ยึดตามมติ ครม.

"ฟิทซ์สนใจและสอบถามเรื่องรับจำนำข้าวมาก เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อฐานะการคลัง เพราะมีการพูดถึงตัวเลขขาดทุนต่างๆ แตกต่างกันไป โดยไม่ทราบว่าแต่ละแห่งนำต้นทุนจากไหนบ้าง" นายสมชัยกล่าวและว่า ประเด็น

ที่พิทชี่ให้หน้าหน้าส่วนใหญเป็นด้านเศรษฐกิจและผลของนโยบายภาครัฐ ไม่ได้มองเพียงการเมืองอย่างเดียว เหมือนกับบริษัท สแตนดาร์ด แอนด์พัวร์ จำกัด หรือเอสแอนด์พี จึงมองว่า ความเป็นไปได้สูงที่พิทชี่จะปรับเครดิต ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในปีหน้า เพราะในแง่เศรษฐกิจแล้ว มีเสถียรภาพดีทั้งทุนสำรองเงินตราต่างประเทศสูง เงิน เพื่อต่ำ ไม่มีปัญหาการว่างงาน ขณะที่ภาคสถาบันการเงินของไทยก็ยังแข็งแกร่ง เงินกองทุนอยู่ในระดับสูง และหนี้ เสียต่ำ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เดินเครื่องกู้ 3.7 หมื่นล.จำหน่ายข้าว

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า เตรียมจะเสนอให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกู้เงินในโครงการรับจำหน่ายข้าวรอบใหม่ วงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในวงเงินที่ ครม. อนุมัติสำหรับใช้ดำเนินโครงการรอบใหม่ ที่ 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะต้องกู้เงินทั้งหมดมารับ จำหน่ายที่มีจำนวนมากหลายล้านตัน

สำหรับการกู้เงินดังกล่าวจะเป็นการกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ มีต้นทุนการกู้เงินที่ 3% กว่า ซึ่ง หากกู้ทั้งหมดจะมีภาระอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ การกู้เงินในโครงการรับจำหน่ายข้าวรอบแรก ปีการผลิต 2554/55 มีวงเงินทั้งสิ้น 2.69 แสนล้านบาท ซึ่งคิดเป็นภาระต่องบประมาณ อยู่ที่ 8 พันล้านบาท และเมื่อรวมกับภาระจากการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการ ดังกล่าวรอบใหม่ ทำให้รัฐบาลมีภาระดอกเบี้ยจากการกู้ไปรับจำหน่ายข้าวถึง 1.3 หมื่นล้านบาทต่อปี

"ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการระบายข้าวและใช้เงินคืนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปแล้วบางส่วน จากที่ ธ.ก.ส. ใช้เงินรับจำหน่ายข้าวไป 9 หมื่นล้านบาทซึ่งคลังกำกับกับทาง กระทรวงพาณิชย์ไปแล้วว่า หากระบายข้าวและใช้เงินให้กับ ธ.ก.ส. ครบ แล้ว ก็ให้นำมาใช้ชำระหนี้ของ กระทรวงการคลัง เพื่อลดภาระดอกเบี้ยตามโครงการดังกล่าวให้ลดลง" นางสาวจุฬารัตน์ กล่าว

สำหรับการรับจำหน่ายข้าวรอบแรก ปีการผลิต 2554/55 รัฐบาลใช้เงินกู้และเงิน ธ.ก.ส. ไปถึง 3.5 แสนล้านบาท โดยรับจำหน่ายข้าวไปทั้งสิ้น 18 ล้านตัน ขณะที่การรับจำหน่ายข้าวรอบใหม่คาดว่าจะต้องใช้เงินทั้งหมด 4 แสนล้านบาท รับจำหน่ายข้าว 25 ล้านตัน

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมารัฐบาลถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องการรับจำหน่ายข้าวว่า มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ของนายทุน และนักการเมือง ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศ โดยได้มีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบ ซึ่งทาง ป.ป.ช. ได้ตั้งอนุกรรมการสอบในเรื่องนี้แล้วนอกจากนี้ โครงการรับจำหน่ายข้าวยังถูกนักวิชาการวิจารณ์ว่าจะเกิดความเสียหายกว่า 1 แสนล้านบาท.

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ณัฐวุฒิแจงระบายข้าวยุคปชป.ขาดทุนหมื่นล.

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้จัดทำสรุปผลการจำหน่าย ข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลในสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล โดยพบว่าในช่วงเดือนก.ค.-ธ.ค.2553 ระยะเวลา แค่ 6 เดือน มีการจำหน่ายข้าวในสต็อกให้กับเอกชนรวมทั้งสิ้น 4.1 ล้านตัน มูลค่ารวม 5.3 หมื่นล้านบาท โดย คงเหลือข้าวในสต็อกที่ยังไม่จำหน่าย 1 ล้านกว่าตัน

ทั้งนี้ ในการจำหน่ายข้าวในสต็อกดังกล่าว เป็นการขายที่ขัดมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้จำหน่ายข้าวให้ เอกชนเพื่อการส่งออกไม่เกินครั้งละ 1 แสนตัน แต่มีการขายหลายครั้งมากที่เกินปริมาณดังกล่าว แต่ก็ได้รับการ อนุมัติ และปริมาณที่ได้รับอนุมัติไม่มีการส่งออกจริง ซึ่งคาดว่าข้าวจำนวนดังกล่าวน่าจะวนเวียนเปลี่ยนถ่าย ภายในประเทศมากกว่า

ส่วนในด้านราคามีการจำหน่ายข้าวให้กับเอกชนในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมาก โดยข้าวขาวขายต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ยประมาณตันละ 1-2 พันบาท แต่ข้าวหอมปทุมธานี ขายต่ำกว่าราคาตลาดมากถึงตันละ 6-7 พัน ขณะที่ข้าวเหนียว ขายต่ำกว่าราคาตลาดถึงตันละ 8 พันบาท ซึ่งรวมๆ แล้ว รัฐบาลจะขาดทุนจากการจำหน่ายข้าวในสต็อกรัฐบาล 4 ล้านตันรวมแล้วน่าจะเกิน 1 หมื่นล้านบาท

"อยากถามว่าเงินที่หายไป หายไปโดยบริสุทธิ์ใจ หรือหายไปเพราะอะไร หายไปไหน หากจะอ้างเรื่องค่าเสื่อมข้าวที่ทำให้ราคาตลาดไม่เป็นไปตามราคาตลาดก็เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์กันได้" นายณัฐวุฒิกล่าว
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

11 เดือนแรกปีนี้ไทยส่งออกข้าวลดลง 37%

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานการส่งออกข้าวของประเทศไทยในช่วง 11 เดือน แรกปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.55) ว่า มีปริมาณทั้งสิ้น 6.4 ล้านตัน มูลค่า 135,254 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่มีปริมาณ 10.1 ล้านตัน มูลค่า 178,809 ล้านบาท ลดลงในด้านปริมาณร้อยละ 37 และร้อยละ 25 ในด้านของมูลค่า

ทั้งนี้ ข้าวที่ส่งออกมีราคาเฉลี่ย 684 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปี 2554 สำหรับประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ไนจีเรีย 1,259,782 ตัน อิรัก 732,241 ตัน แอฟริกาใต้ 357,351 ตัน ไอวอรีโคสต์ 355,330 ตัน และอินโดนีเซีย 330,069 ตัน ขณะที่เดือนพฤศจิกายน มีปริมาณการส่งออก 640,670 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 แต่หากเทียบกับเดือนตุลาคม 2555 ลดลงร้อยละ 13.4 ส่วนมูลค่าอยู่ที่ 13,410 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 แต่หากเทียบกับเดือนตุลาคม 2555 ลดลงร้อยละ 14.4

สำหรับปริมาณการส่งออกข้าวที่ลดลง เนื่องจากการส่งมอบข้าวขาวและข้าวหอมมะลิมีปริมาณลดลงจากเดือนก่อน แม้ว่าจะยังมีการส่งมอบข้าวหนึ่งให้กับผู้ซื้อจากแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ และเบนินก็ตาม แต่การส่งออกข้าวหนึ่งในช่วงปลายเดือนเริ่มมีปริมาณลดลง เพราะผู้ซื้อจะซื้อข้าวให้เพียงพอสำหรับการบริโภคเท่านั้น จะไม่มีการเก็บสต็อกไว้จำนวนมากเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ส่วนข้าวขาว เดือนที่ผ่านมายังมีการส่งมอบต้นข้าวขาวให้กับอิรักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ผู้ส่งออกสามารถประมูลขายข้าวให้รัฐบาลอิรักปริมาณรวม 920,000 ตัน ขณะที่การส่งออกต้นข้าวหอมมะลิไปสหรัฐ จีน และฮ่องกง ยังมีอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณไม่มากนัก

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดการค้าข้าวปกตินั้น ประเทศไทยเสียเปรียบคู่แข่งมาก และยังคงเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่งทั้งจากอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม ซึ่งในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา เวียดนามปรับลดราคาข้าวขาว 5% ลงมาอยู่ที่ระดับ 405-410 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในตลาด เนื่องจากเวียดนามต้องเร่งระบายสินค้าออกจากคลัง เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับผลผลิตฤดูใหม่ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงต้นปีหน้า รวมทั้งเพื่อดึงความสนใจของผู้ซื้อให้หันไปซื้อข้าวจากเวียดนามหลังจากที่ผู้ซื้อบางส่วนหันไปซื้อข้าวราคาถูกกว่าจากแหล่งอื่น โดยขณะนี้ราคาข้าวขาวของไทยยังสูงกว่าคู่แข่งถึง 155-175 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยข้าวขาว 5% ของไทยเสนอขายที่ 585 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) ขณะที่อินเดียเสนอขายข้าวขาว 5% ที่ 425-435 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายที่ 415-425 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี)

ส่วนเดือนธันวาคมนี้ คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ผู้ซื้อจากต่างประเทศมีความต้องการข้าวลดลง เพราะผู้ซื้อส่วนใหญ่จะชะลอการสั่งซื้อข้าวในช่วงปลายปี ประกอบกับบางส่วนหันไปซื้อข้าวจากแหล่งที่ราคาถูกกว่า ประกอบกับการส่งออกข้าวหนึ่งคาดว่าจะมีปริมาณลดลงจากเดือนก่อนมาก เพราะไนจีเรียได้นำเข้าข้าวหนึ่งไปเป็นจำนวนมากแล้วในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ผู้ส่งออกยังมีสัญญาส่งมอบข้าวขาวให้อิรักที่ผู้ส่งออกประมูลได้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ตลาดในแถบเอเชีย เช่น ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ ที่นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิฤดูใหม่จะนำเข้าข้าวคุณภาพดีอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่จำกัดเพื่อบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตรุษจีน

ที่มา สำนักข่าวไทย

ธนาคารโลกชี้รัฐขาดทุนจากโครงการจำหน่ายข้าวเฉลี่ย 250,000 ล้านบาท

นางสาวกิริฎา เภาภิจิตร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลกประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารโลก ได้ทำการศึกษาผลกระทบโครงการรับจำนำข้าวในฤดูกาล 2555/2556 คาดว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณ 432,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 3.8 ของจีดีพี สูงกว่าฤดูกาลปีก่อนที่รัฐใช้เงิน 376,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4 ของจีดีพี แต่ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่ได้ขายข้าวออกจากคลังสินค้า จึงต้องติดตามผลขาดทุนที่แท้จริง เมื่อรัฐบาลขายข้าวออก อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากแนวโน้มราคาข้าวในตลาดโลก คาดว่าผลขาดทุนจะอยู่ระหว่าง 132,000 ล้านบาท สำหรับฤดูกาลผลิตปีนี้ และเมื่อรวมผลขาดทุนจากในฤดูกาล 2554/2555 อีก 115,000 ล้านบาท รวมแล้วผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าว 2 ปี มีจำนวน 247,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 - 1.3 ของจีดีพี เนื่องจากรัฐบาลตั้งราคารับจำนำข้าวสูงกว่าราคาข้าวในตลาดโลกประมาณร้อยละ 50 หรือที่ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และคาดว่าราคาข้าวขาว 5% ในตลาดโลกปี 2556 จะอยู่ที่ 520 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ต่ำกว่าปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 550 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

อย่างไรก็ตามเห็นว่ารัฐบาลควรนำงบประมาณไปใช้ในการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพข้าว และช่วยชาวนาที่มีรายได้น้อยโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลไม่ต้องเสียเงินงบประมาณมาก และยังเป็นการเพิ่มผลผลิตข้าวไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจากข้อมูลปี 2543 - 2553 ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวต่ำสุดอยู่ที่ 2,877 ตันต่อเฮกตาร์ ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม มีผลผลิตข้าว 4,834 ตันต่อเฮกตาร์, อินเดีย 3,103 ตันต่อเฮกตาร์, พม่า 3,757 ตันต่อเฮกตาร์

นางสาวกิริฎา ยังกล่าวถึงผลกระทบของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทในครั้ง นี้ จะทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22.4 จากปี 2555 ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับปรับขึ้นค่าจ้างในอดีตที่เฉลี่ยเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้น ดังนั้นเพื่อลดปัญหาที่จะกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลจะต้องพยายามพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรักษามาตรฐานแรงงานให้แรงงานไทยยังเป็นที่ต้องการ หากดำเนินการได้จะทำให้ดึงดูดกลุ่มคนอ่อนแอในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจได้มากขึ้น

ธนาคารโลก เห็นว่าการใช้จ่ายในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอยู่ที่ร้อยละ 5.4 ในปี 2555 และร้อยละ 2.4 ในปี 2556 ซึ่งช่วยกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศในปี นี้ และโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ซึ่งยอมรับว่าเป็นห่วงปัญหาที่จะกระทบต่อฐานะของสถาบันการเงินของรัฐที่จะมีหนี้สะสมมากขึ้น จากการดำเนินนโยบายของรัฐบาล และ ในอนาคตจะมีผลต่อภาระงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องชดเชยความเสียหายให้กับสถาบันการเงินของรัฐในอนาคตได้ แม้ว่าฐานะหนี้สาธารณะของไทยจะไม่เป็นห่วง คาดปี 2556 จะอยู่ที่ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่อยู่ร้อยละ 45 เนื่องจากมีการกู้เงินเพื่อลงทุนโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น แต่หนี้ดังกล่าวยังคงอยู่ในกรอบวินัยทางการเงินการคลัง

ที่มา สำนักข่าวไทย

'ธาริต'รับลูก สอบขายข้าว ยุค'พรทิวา'

นายธาริต เฟิงดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า ดีเอสไอได้รับการประสานว่า ในวันที่ 20 ธ.ค. นี้ เวลา 10.00 น. จะมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีทุจริตการระบายสต็อกข้าวของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะเป็นผู้ใดเข้าร้องเรียน ระหว่างผู้แทนกระทรวงพาณิชย์หรือพรรคเพื่อไทย และยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะเป็นการร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีใดบ้าง

เบื้องต้นได้ตรวจสอบว่า เลขคดีที่ ดีเอสไอเคยรับไว้สืบสวนหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีรับจำนำข้าวหรือระบายข้าว พบว่า พ.ต.ท.พงษ์อินทร์ อินทรขาว ผบ.สำนักคดีความมั่นคง เคยตรวจสอบกรณีความไม่โปร่งใสในการระบายข้าวสมัยที่นางพรทิวา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรณีดังกล่าว ดีเอสไอได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับไปดำเนินการแล้ว

แหล่งข่าวจากดีเอสไอเปิดเผยว่า ในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ตรวจสอบความไม่โปร่งใส ในการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ ขณะเดียวกันมีการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดีเอสไอตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย ซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นคดีที่มีข้าราชการประจำ และข้าราชการการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

กรณีนี้ นายวีระศักดิ์ จินารัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ นางสาวฐาณิญา สิงห์แจ่ม ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดดำเนินการออกแคชเชียร์เช็ค เพื่อนำเงินมาค้ำประกันการระบายข้าวจำนวน 25 ล้านบาท ซึ่งเงินดังกล่าวนำมาจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนายวีระศักดิ์เป็นอธิการบดีวิทยาลัยดังกล่าว ได้ส่งจ่ายให้กับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

แหล่งข่าวจากดีเอสไอ กล่าวด้วยว่า การตรวจสอบคดีทุจริตโครงการรับจำนำพืชผลเกษตร มักพบว่า ทุกครั้งที่มีการเปิดรับจำนำพืชผลเกษตร โดยเฉพาะข้าวจะมีบุคคลใกล้ชิดกับนักการเมืองจะเปิดบริษัทหน้าใหม่ สำหรับรับโควตาระบายข้าวออกสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อพินทุ์จากเงินส่วนต่างโดยข้าวไม่ได้ถูกส่งออกไปขายต่างประเทศจริง โดยแนวทางการสืบสวนพบว่ามีความเกี่ยวพันกับกลุ่มการเมือง

สำหรับกรณีไม่โปร่งใสการระบายสต็อกข้าวในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ปริมาณ 5.6 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวนาปรัง ปี 2551 นาปี ปี 2551/2552 และนาปรังปี 2552 ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล โดยมีการเรียกบริษัทผู้ส่งออกเฉพาะบางราย เข้าไปเสนอราคาซื้อ โดยไม่ปรากฏว่ามีการเปิดประมูลเพื่อให้มีการแข่งขันเป็นการทั่วไป อันมีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขัน ในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม อีกทั้ง บริษัทผู้ส่งออกที่เข้าเสนอราคาซื้อได้เสนอราคาซื้อต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้นมากเป็นเหตุให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท ต่อการขายข้าว 1 ล้านตัน

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต ในการดำเนินการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล จึงมีมติรับเรื่องไว้พิจารณา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยมีนายกล้าณรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานคณะอนุกรรมการ

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ที่มีนางวัชรวิญญู วัฒนกุล อดีตรองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานพบว่าอยู่ระหว่างการทำรายละเอียดสรุป คาดว่าอย่างรวดเร็ว ภายในวันที่ 21 ธ.ค. นี้จะแล้วเสร็จ และพร้อมแถลงผลการตรวจสอบทันที

รายงานข่าวแจ้งว่า การทำงานของคณะกรรมการฯ ได้เชิญบริษัทผู้ส่งออกข้าวที่เคยซื้อข้าวจากรัฐบาลในช่วง 3 ปีย้อนหลังมาให้ข้อมูล แต่พบว่าบริษัทส่วนใหญ่จะให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานมาให้ข้อมูล ทำให้ไม่ได้รายละเอียดมากเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้เน้นการตรวจสอบเอกสารการซื้อขายเป็นหลัก ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกรณีการขายเป็นการทั่วไปให้กับผู้ประกอบการในประเทศและการขายแบบรัฐต่อรัฐ ว่ามีขั้นตอนการทำสัญญาอย่างไร ได้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องหรือไม่ และมีเอกสารหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้าง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สต็อกข้าวสารของรัฐบาลปัจจุบันน่าจะมีประมาณ 13-14 ล้านตัน ตามปริมาณการรับจำนำข้าวฤดูกาลที่ผ่านมา 19 ล้านตันข้าวเปลือก และปัจจุบันมีข้าวจากโครงการรับจำนำนาปี 2555/56 ปริมาณ 4 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวที่เหลือจากรัฐบาลชุดก่อนประมาณ 2 ล้านตัน (ข้าวสาร) ซึ่งปริมาณข้าวจำนวนมาก จะเป็นแรงกดดันให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีโอกาสที่ราคาจะลดต่ำลงต่อเนื่อง เพราะผู้ซื้อต่างประเทศจะเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ จากเดิมที่จะซื้อ

เพื่อเติมสต็อกไว้ล่วงหน้า มาเป็นการซื้อเพื่อบริโภค หรือ Hand to Mouth แทน เพราะรู้ว่า มีสต็อกที่ไทยเก็บรักษาไว้ให้ ทำให้ปริมาณความต้องการข้าวในตลาดไม่เคลื่อนไหวเท่าที่ควร

"การส่งออกข้าวปีนี้ จากสถิติการส่งออกทั้งปี น่าจะอยู่ที่ 6.9 ล้านตัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับปริมาณข้าวที่รัฐบาลเคยประกาศว่าได้ระบายผ่านแบบจืดๆ ทำให้มองว่าขณะนี้ข้าวไทยกำลังเผชิญกับปัญหาราคาส่ง จนตลาดไม่ตอบรับ ซึ่งทางออกหนึ่ง คือ ต้องวัดใจว่ารัฐบาลจะกล้าระบายข้าวออกมาในราคาใกล้เคียงกับตลาดโลกหรือไม่ โดยราคาตลาดโลกเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 440-450 ดอลลาร์ (ข้าวขาว) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการรับจำนำ ที่จะต้องอยู่ที่ตันละ 800 ดอลลาร์ เพราะหากระบายตามราคาตลาด รัฐบาลต้องขาดทุนอย่างมหาศาล แต่อีกทางหนึ่งถ้าไม่ทำอะไรก็ต้องแบกสต็อกข้าวไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะกลับมาเป็นแรงกดดันราคาข้าวในที่สุด" นายชูเกียรติ กล่าว
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เปิดคำร้องเพื่อไทย ฮั้วประมูลข้าวรัฐบาลปชป.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหนังสือคำร้องของส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่ยื่นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบกรณีการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์รวม 4 หน้ากระดาษ ระบุว่า การดำเนินการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลในช่วงปี 2552-2553 มีการดำเนินการเป็นความลับ ไม่เปิดประมูลเป็นการทั่วไป มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเพียงบางราย เป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายอื่นไม่ให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม มีการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในการจำหน่ายโดยมิชอบ และจำหน่ายในราคาต่ำกว่าราคาที่ต้องจำหน่ายได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อันเป็นการกระทำที่เข้า

ข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือ ฮั้วประมูล และความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 .เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2553 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบมติกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) โดยเห็นชอบในหลักการให้พิจารณาระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล โดยให้ระบายไปยังตลาดต่างประเทศที่นอกเหนือตลาดปกติของผู้ส่งออกข้าว และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้พิจารณาจำหน่ายข้าวสารในรูปแบบจืดๆ ด้วยความระมัดระวัง มิให้กระทบต่อระบบตลาดครั้งละไม่เกิน 300,000 ตัน และจำหน่ายแก่เอกชนเพื่อการส่งออกจำนวนไม่เกิน 100,000 ตัน แล้วรายงานให้กขช.ทราบก่อนลงนามสัญญา กับคู่สัญญาต่อไป

2 .เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2553 ครม.ได้มีมติรับทราบกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินการระบายข้าวตามโครงการแทรกแซงของรัฐบาลที่กขช.เสนอ และเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบยุทธศาสตร์ รวมถึงปริมาณการจำหน่ายด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อภาวะราคาตลาด และให้คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสารเป็นผู้ดำเนินการและนำเสนอประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวสารพิจารณาอนุมัติ แล้วเสนอประธานกขช.หรือรองประธานกขช.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามสัญญา โดยมีข้อสังเกตว่า มติครม. 29 มิ.ย.2553 ได้แก้ไขมติครม.วันที่ 18 พ.ค. 2553 ในประเด็นสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบจำหน่ายข้าวในสต็อกรัฐบาล จากคณะกรรมการกขช. เป็นประธาน หรือรองประธานกขช.

3 .ระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2553 ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการระบายข้าวจากเดิม มาเป็นการให้เอกชนผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศในปริมาณมาก ยื่นคำเสนอขอซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐบาล โดยไม่มีการออกประกาศเชิญชวน เนื่องจากนายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกฯ ในฐานะรองประธาน กขช. ระบุว่า การจำหน่ายข้าวในสต็อกต้องเป็นความลับ ทั้งนี้เมื่อเอกชนผู้ส่งออกข้าวยื่นคำขอซื้อแล้ว คณะทำงานพิจารณาระบายข้าวจะนำเสนอผลการเจรจาให้รมว.พาณิชย์อนุมัติแล้วเสนอรองประธาน กขช. ให้ความเห็นชอบ จากนั้นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจะมีหนังสือแจ้งให้เอกชนที่ผ่านการพิจารณาเข้าทำสัญญากับอตก.หรืออคส. โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งออกข้าวไป

ต่างประเทศภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีเอกชนเข้าทำสัญญาเพียง 9 ราย จากจำนวนผู้ส่งออกที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 317 ราย โดยที่ผู้ส่งออกรายอื่นไม่ได้รับสิทธิเป็นคู่สัญญาเนื่องจากไม่ทราบเรื่อง ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีปริมาณข้าวที่ระบายออกจากสต็อกจำนวน 4,126,656 ตัน คิดเป็นมูลค่า 53,070,216,395 บาท

4 .ราคาจำหน่ายข้าวขาวชนิด 5% ที่จำหน่ายจากวิธีระบายข้าวดังกล่าว มีราคาเฉลี่ยตันละ 12,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดมากกว่า 10% และต่ำกว่าราคาที่จะขาย โดยมีราคาต่างจากการระบายข้าวของรัฐบาลปัจจุบันตันละ 4,300 บาท จึงก่อให้เกิดความเสียหายไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท

5 .การที่กษ.และกรม.กำหนดนโยบายระบายข้าวโดยปล่อยให้มีการใช้วิธีระบายโดยให้เอกชนที่มีคำสั่งซื้อในปริมาณมากขึ้นเสนอขอซื้อในสต็อกรัฐบาล เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวสามารถเลือกช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ได้ง่าย แม้จะกำหนดให้เป็นการขายแบบจตุถี แต่ท้ายที่สุดไม่ได้มีการขายแบบจตุถี แต่ขายให้เอกชนในประเทศเพื่อส่งออกแทน นอกจากนี้ในการทำสัญญามีการจำหน่ายข้าวมากกว่าสัญญาละ 100,000 ตัน ซึ่งไม่ตรงตามมติกษ.และมติกรม. จึงเป็นการดำเนินการที่เกินอำนาจ

6 .พบว่าไม่มีการตรวจสอบคำสั่งซื้อข้าวของเอกชน เป็นผลให้เอกชนหลายรายที่เป็นคู่สัญญาไม่ส่งออกข้าวออกนอกประเทศภายในเวลาที่กำหนด มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 25% ของสัญญาส่งออกข้าว และมีการคืนหลักประกันเนื่องจากเอกสารการส่งออกไม่ครบถ้วน ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย 7 .มีการจำหน่ายข้าวให้กับหนองล้งกาฟาร์ม โดยทำสัญญาในนาม น.ส.เสาวลักษณ์ เย็นใส โดยน.ส.เสาวลักษณ์เป็นลูกจ้างของนางบุญยิ่ง นิติกัญญา ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ โดยเมื่อได้รับข้าวสารแล้วได้นำส่งให้บริษัทกัญญาอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นบริษัทของนางบุญยิ่ง โดยมีข้อสังเกตว่ามีการจำหน่ายในราคาถูกมากเพียง กิโลกรัมละ 5.50 บาท ต่ำกว่าราคาที่จะจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 500 บาท ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐมากกว่า 40 ล้านบาท

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-20 ธ.ค. 2555 มีจำนวน 398,113 ตัน มูลค่า 182.896 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 20 ธ.ค. 2555 มีจำนวนรวม 7.495 ล้านตัน มูลค่า 3.345 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 7.9% ขณะที่มูลค่าลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 6.944 ล้านตัน มูลค่า 3.412 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) สำหรับในเดือน ธ.ค. นี้ คาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 550,000 ตัน

ในระหว่างการเดินทางเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีของประเทศเฮติ ทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามเพื่อที่ประเทศเฮติจะนำเข้าข้าวจำนวน 300,000 ตัน ในปี 2013 โดยคาดว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าเวียดนามจะเริ่มส่งออกข้าวไปยังเฮติจำนวน 20,000 ตัน

ในแต่ละปีประเทศเฮติมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 400,000 ตัน ขณะที่มีการนำเข้าข้าวประมาณปีละ 300,000 ตัน

[ที่มา Riceonline.com](#)

พม่า

สหพันธ์ข้าวพม่า เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการหารือกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) และผู้แทนจาก Myanmar Agribusiness Public Corp. (MAPCO) รวมทั้งสมาคมชาวนาพม่า (the Myanmar Farmers Association) เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ที่พม่าจะส่งออกข้าวไปยัง

ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางฝ่ายญี่ปุ่นแจ้งว่าญี่ปุ่นต้องการนำเข้าข้าวจากพม่าโดยผ่านระบบการประมูลของญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นแสดงความสนใจที่จะนำเข้าข้าวพันธุ์ Sin Thwe Latt rice และ Hmawbi rice

ทั้งนี้ หากพม่าสนใจที่จะเข้าร่วมการประมูลของญี่ปุ่นก็จะต้องมีการวางแผนเปิดสำนักงานตัวแทนในประเทศญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการต่างๆ ทางด้านตัวแทนของญี่ปุ่นระบุว่า การที่ญี่ปุ่นวางแผนที่จะนำเข้าข้าวจากพม่าเพื่อที่จะทดแทนการนำเข้าจากไทย เพราะราคาข้าวของไทยสูงกว่าประเทศอื่นๆ

สหพันธ์ข้าวพม่า (The Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุว่ารัฐบาลอินเดียได้อนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวจากพม่าผ่านแนวชายแดนใต้ ซึ่งนับเป็นข่าวดีของพม่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้พม่ามีการส่งออกข้าวตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศจีนแล้ว ทั้งนี้ ข้าวพม่ามีคุณภาพดีกว่าข้าวที่เพาะปลูกทางภาคเหนือของอินเดีย

ที่มา Oryza.com

มาเลเซีย

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวของมาเลเซีย เปิดเผยว่า มาเลเซียจะต้องใช้เวลาประมาณ 10 ปี เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศจากระดับ 72% ไปสู่ระดับ 90% ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มาเลเซียได้เพิ่มความสามารถในการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศจากระดับ 60% มาสู่ระดับ 72% ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านข้าว ระบุว่ารัฐบาลจะต้องใช้เงินงบประมาณ 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการพัฒนาสิ่งจำเป็น เช่น ระบบชลประทาน และเทคโนโลยีการผลิตข้าว

ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร เปิดเผยว่า มาเลเซียจะสามารถลดการนำเข้าข้าวลงได้ 10% หากมีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ จาก 616 ก.ก. ไปเป็น 800 ก.ก.ต่อไร่ โดยในแต่ละปีมาเลเซียสามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 1.7 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคอยู่ที่ 2.7 ล้านตัน ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (the Department of Agriculture) รายงานว่า ผลผลิตข้าวในปีนี้อาจจะมีจำนวนมากกว่า 18 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 17.9 ล้านตัน ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร แสดงความมั่นใจว่า ฟิลิปปินส์จะผลิตข้าวได้จำนวนถึง 18.4 ล้านตัน ในปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามแผนการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ

สำหรับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น Pablo ที่พัดเข้าสู่ประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 19,658 ตัน โดยคาดว่าจะความเสียหายของผลผลิตข้าวจากพายุไต้ฝุ่นจะมีเพียง 0.47% ของผลผลิตในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวน 4.16 ล้านตัน

ในปีหน้ารัฐบาลตั้งเป้าที่จะพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศให้ได้ถึง 100% จากระดับปัจจุบันที่อยู่ระดับ 97-98% โดยคาดว่าจะอาจจะมีผลผลิตข้าวคุณภาพสูงที่สามารถส่งออกได้ด้วย

ส่วนการนำเข้าข้าวนั้น ในปีหน้ารัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 100,000-150,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 500,000 ตัน ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องรอการพิจารณาของสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority Council) อีกครั้งก่อนที่จะมีการกำหนดเป้าหมายนำเข้าข้าวที่แน่นอน

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวนประมาณ 2 ล้านตัน ลดลง 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.8 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice) ส่งออกได้ 1.47 ล้าน

ตัน ลดลง 24% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และข้าวบาสมาดิส่งออกได้ 570,000 ตัน ลดลง 34% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมามีการส่งออกจำนวน 240,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 212,117 ตัน และ ข้าวบาสมาดิจำนวน 29,000 ตัน โดยราคาส่งออกของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิในเดือน พ.ย. เฉลี่ยอยู่ที่ 625 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และ ราคาข้าวบาสมาดิเฉลี่ยอยู่ที่ 1,091 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Riceonline.com

จีน

เว็บไซต์ chinadaily.com รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ จีนนำเข้าธัญพืช (ข้าวสาลี ข้าว ข้าวบาร์เลย์ ถั่วเหลือง) เป็นจำนวนรวม 13.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 198% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่นำเข้า 4.5 ล้านตัน

ทั้งนี้ในช่วง 10 เดือนแรกจีนนำเข้าข้าว 1.98 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 292% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.505 ล้านตัน ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่นำเข้าปีละ 450,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอม แต่ในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาวจากเวียดนามและปากีสถาน

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp. ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวในวันที่ 26 ธ.ค. นี้ จำนวนรวม 108,982 ตัน กำหนดส่งมอบภายในเดือน มี.ค.-พ.ค. 2556 โดยกำหนดซื้อข้าวใน global quota ชนิดข้าวกล้องเมล็ดสั้น (non-glutinous brown rice short grain) จำนวน 88,982 ตัน และข้าวจากสหรัฐ ชนิดข้าวสารเมล็ดกลาง (non-glutinous milled rice medium grain/ US.No.1) จำนวน 20,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

อิหร่าน

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอิหร่านเปิดเผยว่า ประเทศอิหร่านตั้งเป้าที่จะผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีก 500,000 ตัน ในปีปฏิทินของอิหร่าน (the Iranian year) (อยู่ในระหว่างวันที่ 20 มี.ค. 56 – 19 มี.ค. 57) เพื่อให้สามารถพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศได้ และหากมีผลผลิตส่วนเกินรัฐบาลก็จะเก็บสต็อกข้าวตั้งกล่าวไว้เป็นมูลภัณฑ์กันชน (buffer stocks)

ทั้งนี้ในปีปฏิทินอิหร่านปัจจุบัน คาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวน 2.4 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวอยู่ที่ปีละ 2.8 ล้านตัน อย่างไรก็ตามในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ อิหร่านนำเข้าข้าวจำนวน 775,000 ตัน ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 2011/12 จะมีการนำเข้าประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้าจากอินเดีย ปากีสถาน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่มา Oryza.com

ไนจีเรีย

รัฐบาลไนจีเรียได้ทำสัญญากับเกษตรกรจำนวนประมาณ 160,000 ราย ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอุดหนุนการเพาะปลูกข้าวของรัฐบาลไนจีเรียในปี 2013 เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวในประเทศให้มากขึ้น

ในโครงการนี้ รัฐบาลจะให้การอุดหนุนเกษตรกรทางด้านบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ คุณภาพสูงจำนวนประมาณ 16,731 ตัน ปุ๋ยจำนวนประมาณ 33,420 ตัน เครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น ปัมพ์สูบน้ำ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจัดเก็บข้าว โดยพื้นที่ในโครงการนี้คาดว่าจะมีประมาณ 2.1 ล้านไร่ ใน 10 รัฐ

ในปัจจุบันนี้ ไนจีเรียผลิตข้าวได้ปีละ 2.8 ล้านตัน ขณะที่นำเข้าข้าวปีละประมาณ 2.5-3 ล้านตัน เพื่อให้เพียงพอับความต้องการบริโภคปีละ 5-5.5 ล้านตัน โดยในปี 2012 รัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศและลดการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

ที่มา Oryza.com

